

Bình Định, ngày tháng 7 năm 2023

THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách tỉnh Bình Định 6 tháng năm 2023 (Kèm theo Công văn số /STC-QLNS ngày /7/2023 của Sở Tài chính)

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 và Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 và đạt một số kết quả nhất định.

I. Kết quả thực hiện

1. Về thu ngân sách nhà nước

Dự toán tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn năm 2023 (chưa kể thu chuyển nguồn, thu bổ sung cân đối, bổ sung mục tiêu) là 13.650.000 triệu đồng, ước thực hiện 06 tháng đầu năm 4.898.305 triệu đồng, đạt 35,9% so với dự toán, bằng 64,4% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó:

a) Các khoản thuế do Hải quan thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 là 207.723 triệu đồng, đạt 20,8% dự toán năm, bằng 35,9% so cùng kỳ. Khoản thu này ngân sách Trung ương hưởng 100%.

b) Thu nội địa: ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 4.638.155 triệu đồng, đạt 36,9% dự toán năm, bằng 66% so cùng kỳ. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại, thực hiện thu nội địa là 3.299.449 triệu đồng, đạt 47,6% dự toán năm, bằng 92,8% so cùng kỳ.

Có 09/17 khoản thu ước thực hiện đạt và vượt 50% dự toán HĐND tỉnh giao, cụ thể: thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh (đạt 51,9% dự toán); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (đạt 72% dự toán); thuế thu nhập cá nhân (đạt 76,3% dự toán); thu phí và lệ phí (đạt 55,5% dự toán); thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước (đạt hơn 13 lần dự toán); thu tại xã (vượt 4,7% dự toán); thu khác ngân sách (đạt 55% dự toán); thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (đạt gấp hơn 2,8 lần dự toán); thu xổ số kiến thiết (đạt 60,7% dự toán).

Có 8/17 khoản thu ước thực hiện thấp hơn mức thu bình quân phải thu 6 tháng (50%) của dự toán năm, cụ thể: thu từ DNNN trung ương (đạt 35,3% so với dự toán); thu từ DNNN địa phương (đạt 45,8% so với dự toán); thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 41% so với dự toán); lệ phí trước bạ ước (đạt 42,6% dự toán); thuế bảo vệ môi trường (đạt 25,7% so với dự toán); thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (đạt 41,6% so với dự toán năm và tăng 36,5% so với cùng kỳ); thu cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 45,6% dự toán); thu tiền sử dụng đất (đạt 22,5% dự toán năm). Nguyên nhân các khoản thu này đạt thấp do thực hiện chính sách tài khóa về giảm, gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023 như: Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của UBTW Quốc hội về việc giảm 50% thuế BVMT mặt hàng xăng dầu đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ về việc giảm 30% tiền thuê đất thuê mặt nước năm 2022; Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023. Đối với thu tiền sử dụng đất, mặc dù UBND tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo các đơn vị quyết liệt, khẩn trương thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tuy nhiên qua các phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở do các đơn vị phát triển quỹ đất tổ chức không có khách hàng tham gia đấu giá và được chuyển sang tiếp tục thực hiện đấu giá ở các tháng tiếp theo.

2. Về chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 7.818.191 triệu đồng, đạt 41,8% so với dự toán, bằng 96,3% so với cùng kỳ, Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển thực hiện 2.479.013 triệu đồng, đạt 39,3% dự toán, tăng 6,2% so với cùng kỳ.
- Chi thường xuyên thực hiện 4.082.329 triệu đồng, đạt 47,2% dự toán, bằng tăng 3,8% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục được sự kiểm tra, giám sát của cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính và kho bạc nhà nước các cấp nên đã góp phần vào việc thực hiện dự toán chi chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tiết kiệm, ngăn ngừa hành vi tham nhũng, lãng phí. Việc điều hành chi ngân sách của các cấp chính quyền địa phương trong khả năng cân đối nguồn thu của địa phương, đã bám sát theo dự toán được HĐND các cấp thông qua và cơ bản đáp ứng kịp thời các khoản chi cần thiết, bức xúc khác.

II. Một số nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian đến

1. Về thu ngân sách

- Bám sát từng chỉ tiêu thu ngân sách đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu trên từng địa bàn, phân tích, đánh giá cụ thể từng khu vực, từng sắc thuế đạt và chưa đạt tiến độ; đồng thời cần tính

toán chính xác nguồn giảm thu do thực hiện các gói hỗ trợ tài chính của Trung ương và dự kiến các khoản tăng thu khác để bù đắp các khoản giảm thu.

- Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp thụ hưởng tối đa các chính sách ưu đãi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn do Quốc hội, Chính phủ ban hành; qua đó góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững từ phát sinh kinh tế của tỉnh.

- Ngành Thuế chủ động rà soát, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu; nắm chắc nguồn thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời; chủ động phối hợp với các ngành, các cấp khai thác các nguồn thu mới; tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Đẩy mạnh công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu dân cư mới, khu đô thị để phát triển quỹ đất đáp ứng yêu cầu về nhà ở, đất ở, đất thương mại, dịch vụ cho nhân dân và tăng thu ngân sách.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; tiếp tục triển khai ngay việc đấu giá thu tiền sử dụng đất đối với các lô đất ở đã hoàn tất các hồ sơ, thủ tục theo quy định (đưa các quỹ đất ra đấu giá đồng loạt bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023); tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; lựa chọn chủ đầu tư. Phối hợp, đôn đốc các nhà đầu tư nộp kịp thời tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá trị m³ vào ngân sách nhà nước theo thông báo của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

- Rà soát lại quỹ nhà, đất thuộc nhà nước quản lý để lập phương án sắp xếp, xử lý cho phù hợp.

- Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ và tạo điều kiện về mọi mặt cho các cơ quan thuộc ngành Tài chính, nhất là cơ quan Thuế hoàn thành chỉ tiêu thu do HĐND các cấp giao.

2. Về chi ngân sách

- Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, tuân thủ dự toán ngân sách đã được HĐND các cấp quyết định. Rà soát các khoản chi thường xuyên, xây dựng phương án thắt chặt và giãn, giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết nhưng phải đảm bảo các điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu được cấp thẩm quyền giao. Đồng thời thực hiện nghiêm túc Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị mình theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

- Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh. Thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB, phát triển quỹ đất, tiến độ thi công, đưa vào sử dụng các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh, các công trình y tế, giáo dục... nhằm tăng tốc độ giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn vốn trong xã hội, đóng góp vào tăng trưởng GRDP của địa phương.

- Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương mua sắm tập trung theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, địa phương.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước; thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về công khai, minh bạch trong lập, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền giao; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu, đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2023./.
